

คู่มือปฏิบัติงานศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี อำเภอ น้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

ส่วนที่ ๑

หลักการและเหตุผล

สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในประเทศไทยยังคงเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนและสังคม โดยข้อมูลผลการดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักงาน ป.ป.ส. สามารถดำเนินการจับกุมผู้ค้ายาเสพติด จำนวน ๒๖๖,๗๒๖ ราย จำนวนคดี ๒๕๘,๖๒๙ คดี และปริมาณของกลางยาเสพติดที่เป็นตัวยาหลัก ได้แก่ ยาบ้า จำนวน ๕๐๔ ล้านเม็ด ไอซ์ ๑๒,๕๖๑ กิโลกรัม และคีตามีน ๑,๒๐๖ กิโลกรัม เป็นต้น แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เข้มงวดและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

นายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๖๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรม โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นกรรมการ ซึ่งมีหน้าที่และอำนาจในการ กำหนดมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เช่น การควบคุมสารเคมี ที่นำไปใช้ผลิตยาเสพติด การทำลายเครือข่ายนักค้ายาเสพติดและยึดอายัดทรัพย์สิน การติดตามจับกุม ผู้มีหมายจับคดียาเสพติด การค้นหาผู้เสพยาเสพติดทั่วประเทศตรวจสอบและติดตามข้อร้องเรียนของประชาชน รวมถึงการกำหนดมาตรการและกรอบเวลาด้านการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด โดยแบ่งออกเป็น ๓ ระยะ ได้แก่ ระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะต่อเนื่อง กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครองในฐานะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีภารกิจในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ ประกอบกับบทบัญญัติตาม ประมวลกฎหมายยาเสพติด มาตรา ๑๑๘ กำหนดให้กระทรวงมหาดไทยจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบำบัดรักษา เพื่อฟื้นฟูสภาพทางสังคมแก่ผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบำบัดรักษา เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ การศึกษา การติดตามดูแลปัญหาด้านสุขภาพ และการให้การสงเคราะห์อื่น ๆ ทั้งนี้ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข โดยไม่กลับมากระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดซ้ำอีก โดยรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยนำผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสมกับผู้เสพยาเสพติด รวมทั้ง การติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือ เพื่อพัฒนาผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตได้ตามปกติ และไม่หวนกลับไปใช้ยาเสพติดซ้ำ การดำเนินงานให้มุ่งเน้นในเชิงคุณภาพและนำผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาด้วยความสมัครใจเป็นอันดับแรก

ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบาย ผู้เสพ คือ ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบำบัดรักษา และป้องกันไม่ให้เกิดกลุ่มเสี่ยงเข้าไปเป็นเหยื่อของยาเสพติด โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชนและในสังคม ให้ร่วมดำเนินการในลักษณะบูรณาการ ควบคู่กับมาตรการทางกฎหมาย

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติดในพื้นที่ด้วยการเสริมสร้างความแข็งแรงของสุขภาพร่างกาย เสริมสร้างความแข็งแรงของจิตใจ และการปรับเปลี่ยนทัศนคติสร้างความเข้าใจ โดยศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม
๒. เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติดในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้านที่ได้จากการร้องขอจากผู้ปกครอง หรือแจ้งเบาะแสจากประชาชน ให้ได้เข้ารับการรักษาช่วยเหลือโดยศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด

๓. เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ชักจูงให้ผู้ป่วยยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนให้เข้ารับการช่วยเหลือโดยศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม

เป้าหมายการดำเนินงาน

๑. ให้ความช่วยเหลือผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติดจากการสำรวจและค้นหาผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี

๒. ผู้ใช้ ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการดูแล การติดตาม ช่วยเหลือและให้การสงเคราะห์ โดยศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม ให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง จิตใจเข้มแข็ง เปลี่ยนทัศนคติ เป็นคนดีของสังคม สามารถลด ละ เลิก ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

วิธีดำเนินการ

๑. ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี อำเภอ น้ำโสม จังหวัดอุดรธานี เป็นฝ่ายอำนวยการ ประสานงาน กำกับติดตาม และบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานการฟื้นฟูสภาพทางสังคมของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด

๒. การคัดกรองผู้ป่วยยาเสพติดตามบัญชีผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ที่สมัครใจเข้ารับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม ให้ใช้กลไกของ “ศูนย์คัดกรอง” ที่ได้รับการจัดตั้งและรับรองคุณภาพจากกระทรวงสาธารณสุข เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เพื่อคัดกรองและประเมินความรุนแรงของการติดยาเสพติด ภาวะความเสี่ยงทาง สุขภาพกาย สุขภาพจิต รวมถึงปัญหาด้านสังคมที่เกี่ยวข้องกับการติดยาเสพติด และวิเคราะห์จำแนกระดับ ความรุนแรง และวางแผนการดูแลบำบัดรักษาหรือการส่งต่อที่เหมาะสม รวดเร็วและปลอดภัย โดยกำหนดผู้ติดยาเสพติดเป็น ๓ ประเภท ดังนี้

๒.๑ **ผู้ใช้** (user, กลุ่มเสี่ยงต่ำ) (สีเขียว) คือ กลุ่มที่เพิ่งทดลอง หรือเสพเป็นครั้งคราวไม่ต่อเนื่อง หรือใช้ยาและสารเสพติดช่วงสั้นๆ เช่น ใช้ ๓ - ๔ เดือน/ครั้ง พฤติกรรมไม่เปลี่ยนแปลงสามารถดำเนินชีวิตตามปกติได้

๒.๒ **ผู้เสพ** (abuse, กลุ่มเสี่ยงปานกลาง) (สีเหลือง) คือ กลุ่มที่เริ่มมีปัญหา เป็นผู้ใช้ยาเสพติดบ่อยครั้งขึ้นและเสพต่อเนื่อง เช่น เสพทุกเดือน เดือนละ ๔ - ๕ ครั้ง ส่งผลให้มีความเสี่ยง หรือเริ่มมีอันตรายทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ ต่อตนเองและผู้อื่น พฤติกรรมยังไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก การทำงานเริ่มบกพร่อง การเรียนเริ่มตกต่ำลง

๒.๓ **ผู้ติด** (dependence, กลุ่มเสี่ยงสูง) (สีแดง) คือ กลุ่มที่เสพเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เช่น เสพมากกว่า ๔ วัน/สัปดาห์ ควบคุมการใช้ยาเสพติดไม่ได้ หมกมุ่นกับ การใช้หรือหาขายยาเสพติดมาใช้ พยายามเลิกใช้ยาเสพติด แล้วแต่ไม่สำเร็จ มีความบกพร่องในหน้าที่ทางสังคม การงานหรือการเรียน และพัฒนาเป็นกลุ่มที่ใช้จ่ายยาเสพติดเกินกว่า ๓ ปี

๓. เมื่อดำเนินการคัดกรองผู้เสพยาเสพติดตามข้อ ๓ แล้ว ให้ดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ **ผู้ใช้** หรือกลุ่มสีเขียว ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายสำหรับการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม

๓.๒ **ผู้เสพ** หรือกลุ่มสีเหลือง และ**ผู้ติด** หรือกลุ่มสีแดง ให้นำส่งสถานพยาบาลยาเสพติด หรือสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เพื่อเข้ารับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตาม

กระบวนการของกระทรวงสาธารณสุข เมื่อผ่านการบำบัดรักษาแล้วให้ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมดูแลช่วยเหลือ ติดตามและสงเคราะห์ตามอำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายต่อไป

๔. ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคีจะดำเนินการฟื้นฟูสภาพทางสังคม เช่น การแนะแนวการศึกษา ฝึกอาชีพการทำงาน รวมถึงการแนะแนวด้านส่วนตัวและสังคม การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางร่างกาย และจิตใจ ปรับทัศนคติและการใช้ชีวิตเพื่อลด ละเลิกยาเสพติดอย่างถาวร รวมถึงการเสริมสร้างทักษะชีวิต และทักษะทางสังคม การแนะแนวการศึกษา โดยเฉพาะแนวทางการศึกษาต่อในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยยาเสพติดสามารถศึกษาเล่าเรียน หรือวางแผนการศึกษาในสถานศึกษาตามความเหมาะสมและมีวุฒิการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับการทำงานในอนาคต รวมถึงการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานมากยิ่งขึ้น การแนะแนวอาชีพ โดยการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการวางแผนและการตัดสินใจเลือกอาชีพ ที่เหมาะสมกับความสามารถ ความถนัด ความสนใจ และสภาพร่างกายของตน เพื่อให้บุคคลมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพและลักษณะของงาน คุณสมบัติที่จำเป็น การฝึกฝนอบรม รายได้ สวัสดิการ ความมั่นคงและความก้าวหน้า สิ่งแวดล้อม ข้อดีและข้อเสียต่าง ๆ ประกอบการตัดสินใจ รวมไปถึงการแสวงหางาน การสมัครงาน การปรับตัวให้เข้ากับงานและการปฏิบัติตน การเสริมสร้างทักษะการประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรม ภาคบริการ และภาคอุตสาหกรรม หรือทักษะการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การเตรียมพร้อมกลับสู่สังคมภายหลังการฟื้นฟูสภาพทางสังคม โดยการแนะแนวด้านส่วนตัวและสังคม ซึ่งเป็นกระบวนการให้ความช่วยเหลือให้บุคคลเกิดความเข้าใจตนเองและสภาพแวดล้อม ทำให้สามารถมีชีวิตและปรับตัวได้อย่างมีความสุข โดยเฉพาะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพกาย และสุขภาพจิต มารยาทสังคม การคบเพื่อนต่างเพศ และเพื่อนเพศเดียวกัน การใช้เวลาว่าง บุคลิกภาพและการแต่งกายอารมณ์และการควบคุมอารมณ์ มนุษยสัมพันธ์ จริยธรรม และค่านิยม การใช้จ่ายเงิน ศาสนาและความเชื่อ ค่านิยม ฯลฯ และอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด หรือนโยบายรัฐบาล

คณะทำงาน บุคลากร หรือผู้ปฏิบัติงาน

ให้ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานให้ความช่วยเหลือผู้ใช้ ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดฯ ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมฯ โดยมีองค์ประกอบตามระเบียบ หรือหลักเกณฑ์หรือกฎหมายกำหนด

ส่วนที่ ๒

ขั้นตอนการดำเนินงาน

ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคีจะทำหน้าที่ช่วยเหลือและสงเคราะห์แก่ผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบำบัดรักษา ให้คำแนะนำ ปรึกษา และช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบำบัดรักษา โดยให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคม รวมทั้งการสนับสนุนผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบำบัดรักษาให้ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นการชั่วคราว ช่วยเหลือเกี่ยวกับอาชีพ การศึกษา เงินทุนสงเคราะห์ และให้การสงเคราะห์อื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพแก่ผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบำบัดรักษา ส่งเสริมและสนับสนุนให้นายจ้างหรือสถานประกอบการรับผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบำบัดรักษาเข้าทำงาน ส่งเสริมให้ครอบครัวและชุมชนตามเจตนารมณ์ของบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายยาเสพติด และเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย

กลไกการขับเคลื่อนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

การบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด มีการกำหนดกลไกการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดไว้อย่างเป็นระบบและขั้นตอนเพื่อให้การดำเนินการกับผู้ติดยาเสพติดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักวิชาการ โดยกลไกการดำเนินงาน ดังนี้

๑. ศูนย์คัดกรอง

ประมวลกฎหมายยาเสพติด กำหนดให้กระทรวงสาธารณสุขประกาศจัดตั้งและรับรองคุณภาพศูนย์คัดกรอง เพื่อให้ศูนย์คัดกรองทำหน้าที่ในการตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย คัดกรองและประเมินความรุนแรงของการติดยาเสพติด ภาวะความเสี่ยงทาง สุขภาพกาย สุขภาพจิต รวมถึงปัญหาด้านสังคมที่เกี่ยวข้องกับการติดยาเสพติด และวิเคราะห์จำแนกระดับ ความรุนแรง และวางแผนการดูแลบำบัดรักษาหรือการส่งต่อที่เหมาะสม รวดเร็วและปลอดภัย ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในพื้นที่ตำบลเป็นศูนย์คัดกรอง

๒. สถานพยาบาลและสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

ประมวลกฎหมายยาเสพติด กำหนดให้มีสถานพยาบาลยาเสพติด และสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เป็นสถานที่ทำการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด โดยสถานพยาบาลยาเสพติดจะใช้กระบวนการทางการแพทย์ในการดูแลผู้ติดยาเสพติด ให้การบำบัดรักษาด้วยยา หรือการบำบัดรักษาด้วยยาและให้การฟื้นฟูสมรรถภาพ ได้แก่ (๑) สถานพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (๒) สถานพยาบาลของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ (๓) สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

สำหรับสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จะใช้กระบวนการบำบัดพฤติกรรมบำบัดการเสพยาเสพติด และฟื้นฟูสภาพร่างกาย จิตใจของผู้ติดยาเสพติดให้กลับคืนสู่สภาพปกติ แต่ไม่รวมถึงขั้นตอนของการบำบัดรักษาด้วยยา ได้แก่ (๑) สถานฟื้นฟูสมรรถภาพภาครัฐ (๒) สถานฟื้นฟูสมรรถภาพภาคเอกชน หรือองค์การกุศล โดยในปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมมือกับกองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในการจัดตั้งสถานฟื้นฟูสมรรถภาพภาครัฐ จำนวน ๖๔ แห่ง เพื่อดำเนินการบำบัดพฤติกรรมบำบัดการเสพยาเสพติดและการฟื้นฟูสภาพร่างกาย และจิตใจผู้ติดยาเสพติดในสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบระยะยาว ซึ่งเป็นระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟู ผู้ติดยาเสพติดที่

เหมาะสมกับกลุ่มผู้เสพ (abuse, กลุ่มเสี่ยงปานกลาง) ที่เริ่มมีปัญหา เป็นผู้ใช้ยาเสพติดบ่อยครั้งขึ้น และเสพต่อเนื่อง เช่น เสพทุกเดือน เดือนละ ๔ - ๕ ครั้ง ส่งผลให้มีความเสี่ยง หรือเริ่มมีอันตราย ทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ ต่อตนเองและผู้อื่น พฤติกรรมยังไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก การทำงานเริ่มบกพร่อง การเรียนเริ่มตกต่ำลงและกลุ่มผู้ติด (dependence, กลุ่มเสี่ยงสูง) ที่เสพยาเสพติดเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เช่น เสพมากกว่า ๔ วันต่อสัปดาห์ ควบคุมการใช้น้ำยาเสพติดไม่ได้ หมกมุ่นกับการใช้หรือหาเสพยาเสพติดมาใช้ พยายามเลิกใช้น้ำยาเสพติดแล้ว แต่ไม่สำเร็จ มีความบกพร่องในหน้าที่ทางสังคม การงาน หรือการเรียน และพัฒนาเป็นกลุ่มที่ใช้น้ำยาเสพติดเกินกว่า ๓ ปี

๓. ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม

ประมวลกฎหมายยาเสพติด กำหนดให้กระทรวงมหาดไทยจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมระดับต่าง ๆ เพื่อเป็นส่วนปฏิบัติการให้การสนับสนุน ช่วยเหลือและสงเคราะห์แก่ผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบำบัดรักษา เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำ ปรีกษา และช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบำบัดรักษาให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคม รวมทั้งการสนับสนุนผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบำบัดรักษาให้ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นการชั่วคราว ช่วยเหลือเกี่ยวกับอาชีพ การศึกษา เงินทุนสงเคราะห์ และให้การสงเคราะห์อื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพแก่ผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบำบัดรักษา ส่งเสริมและสนับสนุนให้นายจ้างหรือสถานประกอบการรับผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบำบัดรักษาเข้าทำงาน ส่งเสริมให้ครอบครัวและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบำบัดรักษาและติดตาม ดูแล และช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบำบัดรักษา โดยมีหน่วยงานในส่วนภูมิภาคจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนและช่วยเหลือการดำเนินการฟื้นฟูสภาพทางสังคม ให้สอดคล้องกับสถานที่ตั้ง และศักยภาพในการเข้าถึงและความสะดวกในการรับบริการของผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบำบัดรักษา

หน้าที่และอำนาจศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม

- (๑) ให้คำแนะนำ ปรีกษา และช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบำบัดรักษา
- (๒) ให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคม รวมทั้งการสนับสนุนผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบำบัดรักษาให้ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นการชั่วคราว
- (๓) ช่วยเหลือเกี่ยวกับอาชีพ การศึกษา เงินทุนสงเคราะห์ และให้การสงเคราะห์อื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพแก่ผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบำบัดรักษา
- (๔) ส่งเสริมและสนับสนุนให้นายจ้างหรือสถานประกอบการรับผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบำบัดรักษาเข้าทำงาน
- (๕) ส่งเสริมให้ครอบครัวและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบำบัดรักษาและติดตาม ดูแลและช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบำบัดรักษา
- (๖) และให้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และให้บันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.)
- (๗) ให้ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมทุกแห่งขึ้นทะเบียนต่อไป

๔. การช่วยเหลือและการติดตามต่อเนื่อง โดยการบูรณาการร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานต่างๆ คณะกรรมการหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ภาคประชาสังคม องค์กรศาสนา

องค์กรการกุศล หรือบุคลากรของหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อทำหน้าที่ในการติดตามตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำ ปรีกษา และช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคม ที่อยู่อาศัยเป็นการชั่วคราว การศึกษา อาชีพหรือการทำงาน และให้การสงเคราะห์อื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพแก่ผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบำบัดรักษาส่งเสริมและสนับสนุนให้นายจ้างหรือสถานประกอบการรับเข้าทำงาน รวมถึงการบูรณาการความร่วมมือในระดับพื้นที่ในการให้การสงเคราะห์อื่น ๆ เพื่อให้ผู้ผ่านการฟื้นฟูสภาพทางสังคมกลับคืนสู่สังคมได้อย่างปกติสุข และการรายงานผลการดำเนินงาน ผ่านระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.)

กลไกการทำงานในพื้นที่

ระดับจังหวัด

๑. ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนาจการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัด ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานอำนาจการศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในจังหวัด และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม

๒. ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานคณะทำงานอำนาจการศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในจังหวัด โดยมีคณะทำงานอำนาจการศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในจังหวัด ทำหน้าที่ดังต่อไปนี้

๒.๑ อำนาจการและประสานนโยบาย แผน งบประมาณ และความร่วมมือในพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนงานการฟื้นฟูสภาพทางสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการให้คำแนะนำและประสานงานกับราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐในพื้นที่

๒.๒ บูรณาการความร่วมมือการทำงานเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ หรือการสงเคราะห์จากภาคธุรกิจ สมาคม องค์กรชุมชนต่างๆ ที่สามารถให้การสนับสนุน ช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยยาเสพติด หรือผู้ผ่านการฟื้นฟูสภาพทางสังคม

๒.๓ กำหนดช่องทางการสนับสนุน ช่วยเหลือ สงเคราะห์จากองค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรชุมชน หรือองค์กรอื่น ไปยังศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมหรือสถานฟื้นฟูสภาพทางสังคม ต่างๆ ในพื้นที่

๒.๔ จัดให้มีการสนับสนุน ความช่วยเหลือ สงเคราะห์อย่างใด ๆ แก่ ผู้ป่วยยาเสพติดหรือผู้ผ่านการฟื้นฟูสภาพทางสังคม

๒.๕ กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในพื้นที่ และกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น

๒.๖ แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างใด ๆ ตามที่รับมอบหมาย หรือเชิญบุคคลในหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอำนาจโดยตรง หรือผู้ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะพิจารณา ให้เข้าร่วมประชุมด้วยก็ได้

๓. ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด ซึ่งมีปลัดจังหวัดเป็นหัวหน้าศูนย์ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

๓.๑ ประสานงานกับราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐในพื้นที่ เพื่อประสานนโยบาย แผนงาน และความร่วมมือต่างๆ

๓.๒ ดำเนินการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสนับสนุนช่วยเหลือและสงเคราะห์ ไปยังศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในพื้นที่

๓.๓ รวบรวมการสนับสนุนช่วยเหลือและสงเคราะห์ จากองค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรชุมชน หรือองค์กรอื่นไปยังศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในพื้นที่

๓.๔ กำหนดช่องทางการสนับสนุน ช่วยเหลือ สงเคราะห์จากองค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรชุมชน หรือองค์กรอื่น ไปยังศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมหรือสถานฟื้นฟูสภาพทางสังคม ต่างๆ ในพื้นที่

๓.๕ จัดให้มีการสนับสนุน ความช่วยเหลือ สงเคราะห์ แก่ ผู้ป่วยยาเสพติดหรือผู้ที่ผ่านการฟื้นฟูสภาพทางสังคม เพื่อให้สามารถคืนสู่สังคมได้ตามปกติ

๓.๖ กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในพื้นที่ และกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาอุปสรรคภาพรวมที่เกิดขึ้น เพื่อวางแนวทางการปรับปรุง แก้ไขกระบวนการสนับสนุนช่วยเหลือและสงเคราะห์ในพื้นที่

๔. ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด จัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาหรือดำเนินการติดตามผลการดำเนินงาน วิเคราะห์สภาพปัญหาอุปสรรคแนวทางแก้ไข และจัดทำสรุปผลเป็นรายไตรมาสและรายปี

๕. ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมบันทึกข้อมูลรายงานการให้ความช่วยเหลือหรือสงเคราะห์ในระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศไทย (บสต.) หรือระบบการรายงานอื่น และในรูปแบบเอกสาร

๖. สำหรับผู้ผ่านการฟื้นฟูสภาพทางสังคม ตามโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติดฯ ให้ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมรวบรวมรายชื่อบุคคลและข้อมูลสถานที่อยู่อาศัยของผู้ผ่านการฟื้นฟูสภาพทางสังคม ส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ศป.ปส.อ.) เพื่อใช้ในการติดตาม ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการฟื้นฟูสภาพทางสังคม

๗. กำกับ ติดตาม ประเมินผล การติดตาม และให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง

ระดับอำเภอ

๑. นายอำเภอ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามยาเสพติดอำเภอ (ศป.ปส.อ.) จัดเตรียมสถานที่ฟื้นฟูสภาพทางสังคม เพื่อรองรับการดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติด

๒. ให้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามยาเสพติดอำเภอ ออกคำสั่งจัดตั้งชุดปฏิบัติการประจำตำบล จากผู้ปฏิบัติงานของทางราชการ อาสาสมัคร และประชาชน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน อาสาสมัครภาคประชาชน อาสาสมัครสาธารณสุข ประชาชนผู้มีจิตอาสา ฯลฯ เป็นผู้ทำหน้าที่ในการติดตาม ดูแล และให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติด

๓. จัดให้มีการสนับสนุน ความช่วยเหลือ สงเคราะห์ แก่ผู้ป่วยยาเสพติดหรือผู้ที่ผ่านการฟื้นฟูสภาพทางสังคม เพื่อให้สามารถคืนสู่สังคมได้ตามปกติ

๔. จัดการประชุมเพื่อมอบหมายภารกิจหน้าที่และสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ ให้แก่ ชุดปฏิบัติการตำบล ให้มีแนวทางการติดตามเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

๕. บูรณาการความร่วมมือในระดับพื้นที่ในการสงเคราะห์ เพื่อให้ผู้ป่วยยาเสพติด หรือผู้ผ่านการฟื้นฟูสภาพทางสังคม กลับคืนสู่สังคมได้อย่างปกติสุข

๖. กำกับ ติดตาม ผลการติดตามของชุดปฏิบัติการตำบล รวมถึงแก้ไขปัญหาลูกอุปสรรค ตามที่ได้รับรายงาน หากเกินขีดความสามารถ ให้แจ้งให้ศูนย์อำนาจการป้องกันปราบปรามยาเสพติดจังหวัดทราบ เพื่อให้ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดดำเนินการสงเคราะห์ และให้การช่วยเหลือต่อไป

๗. รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานให้ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในจังหวัดทราบ

ระดับตำบล


โดยองค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคีให้การฟื้นฟูสภาพทางสังคมตามกฎหมายกำหนดและติดตามดูแลผู้ป่วยยาเสพติดโดยมีชุดปฏิบัติการปฏิบัติการตำบลมีหน้าที่ดำเนินการติดตาม ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการฟื้นฟูสภาพทางสังคม จัดให้ความช่วยเหลือ สงเคราะห์ แก่ผู้ป่วยยาเสพติดหรือผู้ที่ผ่านการฟื้นฟูสภาพทางสังคม เพื่อให้สามารถคืนสู่สังคมได้ตามปกติ และรายงานข้อมูลการติดตาม การช่วยเหลือ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ให้ศูนย์ปฏิบัติการ

ป้องกันปราบปรามยาเสพติดอำเภอ ทราบ เพื่อรายงานต่อไปยังศูนย์อำนวยการป้องกันปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดทราบต่อไปและบันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต)


บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
 เลขประจำตัวประชาชน Identification Number **1 4118 00007 96 0**
 ชื่อและนามสกุล **นาย วิเชียร วรรณโสม**
 Name **M. Wichiar**
 Last name **Wannasom**
 เกิดวันที่ **30 ต.ค. 2527**
 Date of Birth **30 Oct. 1984**
 ศาสนา **พุทธ**
 ที่อยู่ **23 หมู่ที่ 9 ต.นางัว อ.น้ำโสม**
 อ.ศรีนครินทร์
 จ.อุตรดิตถ์
 23 ต.ค. 2562
 วันออกบัตร
22-Mar-2018 (Date of Issue) **29 ต.ค. 2570** (Date of Expiry)
 4118-82-83221000



วิเชียร วรรณโสม
นาย วิเชียร วรรณโสม
นาย วิเชียร วรรณโสม
วิเชียร วรรณโสม

BORA-10.5-07-2561

 THAILAND
 ME1-1305691-32



รหัส	คำขอขึ้นทะเบียน	สถานะ	หมายเหตุ
2033	ขึ้นทะเบียนศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม	สสจ.อนุเมธิ์	